

ชปท.ชี้ค่าบาท37เหมาะสมก.ไทย

ผู้จัดการรายวัน - แบงก์ชาติได้ไม่ได้แทรกแซงค่าเงิน ยกเว้นจำเป็นเนื่องจากภาวะสวอป ยืนยันค่าเงินบาทที่37เหมาะสมกับทุกภาคเศรษฐกิจรวมภาคส่งออก เผยทุนสำรองเงินตราต่างประเทศอยู่ที่ 28,800 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่คลังแถลงการส่งออกม.ค.ต่ำลง 7% "ศุภชัย" เริ่มถอย ด้านฮวอินทร์ เป็นเจ้าภาพประชุม 4 รมต.เศรษฐกิจสัปดาห์หน้า

ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ชปท.) กล่าวว่า การแทรกแซงค่าเงินบาท ชปท.เข้าแทรกแซงบ้างแต่ไม่ได้ทำโดยตรงอย่างที่เข้าใจกัน เพียงแต่บางครั้งการดำเนินการปกติของชปท.อาจส่งผลต่อค่าเงินบาทบ้าง ผู้ว่าชปท.ยกตัวอย่างว่า ชปท.มีภาวะสวอปก็จำเป็นต้องซื้อเงินตราต่างประเทศ ดอลลาร์สหรัฐมา ซึ่งในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาชปท.ก็ซื้อเงินดอลลาร์

มา 4-5 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อมาชำระภาวะสวอป ที่มีอยู่ และได้ชำระไปหมดทั้งจำนวน "จากการชำระภาวะสวอป ครั้งนั้นชปท.ได้กำไรประมาณ 5 บาท เพราะตอนส่งมอบค่าบาทแข็งขึ้นมาอยู่ในระดับ 36-37 บาท ต่อดอลลาร์สหรัฐจากช่วงที่มูลค่าบาทอยู่ในระดับ ประมาณ 40 กว่าบาท ทำให้ชปท.มีกระแสเงินเข้ามาจากทำไร ซึ่งจุดนี้หากพิจารณา ก็อาจมีส่วนทำให้ค่าเงิน

บาทแข็งได้บ้าง แต่ต้องดูว่าเงินบาทนั้นคนในประเทศหรือคนนอกประเทศเป็นเจ้าของ ฉะนั้นจึงไม่สามารถบอกได้ว่าอาจแข็งขึ้นหรืออ่อนลงได้ตามความจำเป็น โดยที่ชปท.ไม่ตั้งใจ"ผู้ว่าชปท.กล่าว

ส่วนมีการมองว่าค่าเงินบาทในขณะนี้เหมาะสมหรือยังนั้น ผู้ว่าชปท.กล่าวว่า ค่าเงินบาทในขณะนี้มีความสมดุลกับทุกภาคในเศรษฐกิจแล้ว ไม่ว่าจะเป็

ปัญหาหนี้ ผู้ส่งออก ซึ่งในด้านผู้ส่งออกจำเป็นต้องช่วยเหลือตัวเองให้มาก ต้องมีการปรับปรุงคุณภาพสินค้าให้สามารถแข่งขันในตลาดได้ โดยจะมารอให้ทางการลดค่าเงินบาทอยู่เรื่อยๆ นั้นไม่ได้เพราะหากมีช่วงเงินเฟ้อสูงแล้ว ชีวิตจะแก้ไขอย่างไรต่อไป ไม่ใช่จะต้องรอให้คนอื่นมาคอยสร้างราคาให้ แต่ทางการก็

■ อปท.

ต้องพยายามให้มีแรงกดดันเพื่อให้ผู้ส่งออกปฏิบัติตามให้ดีขึ้นด้วย

วานนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยรายงานภาวะทุนสำรองเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ 12 มีนาคมอยู่ที่ 28,800 ล้านดอลลาร์ ส่วนภาวะพอเวิร์ตสุทธิอยู่ที่ 4,900 ล้านดอลลาร์

สำหรับค่าเงินบาทวานนี้ได้อ่อนตัวอย่างค่อนเนื่อง เฉพาะช่วงเช้าค่าเงินบาทต่อดอลลาร์แตะที่ระดับ 37.60 ก่อนจะแข็งขึ้นในตอนบ่ายเนื่องจากต่างชาติที่ไล่ซื้อดอลลาร์กลับมาขายเพื่อทำกำไร

ในขณะที่อัตราดอกเบี้ยพันธบัตรซื้อคืนประเภท 1 วันตั้งลงอย่างค่อนเนื่องทั้งวัน โดยแตะต่ำสุดที่ 1.375% เนื่องจากสภาพคล่องที่ล้นตลาด นอกจากนี้อัตราดอกเบี้ยกู้ยืมระหว่างธนาคารประเภทข้ามคืนร่วงลงต่ำสุดที่ 1.75

แม้ว่ากฎเกณฑ์ของเราจะค่อนข้างเข้มงวด แต่ต่างชาติยังมีช่องทางงัดกำไรเงินบาทเป็นระยะๆ คิลเลอร์รายหนึ่งกล่าว

ส่งออกม.ค.ต่ำลง 7.2%

วานนี้(19)กระทรวงการคลังแถลงว่าการส่งออกตามระบบพิธีการศุลกากรในเดือนกุมภาพันธ์ 2542 มูลค่า 4,166 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ต่ำกว่าเดือนเดียวกันของปีก่อน 324 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ 7.2% และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้านั้นมกราคม 2542 ซึ่งมีมูลค่าส่งออก 4,082 ล้านดอลลาร์ ทำให้มีการส่งออกเพิ่มขึ้น 84 ล้านดอลลาร์หรือ 2.1% รวมช่วง 2 เดือนแรกปี 2542 มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 8,248 ล้านดอลลาร์ลดลง 526 ล้านดอลลาร์ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนคิดเป็น 6%

นายสิทธิชัย สิมพงค์พันธ์ โฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวว่ ในเดือนก.พ. 2542 มีมูลค่าการนำเข้า 3,655 ล้านดอลลาร์สูงกว่าเดือนเดียวกันของปีก่อน 268 ล้านดอลลาร์หรือ 7.9% และเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า ซึ่งมีมูลค่านำเข้า 3,481 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 174 ล้านดอลลาร์หรือ 5.0%

ในช่วง 2 เดือนของปี 2542 มีมูลค่าการนำเข้า 7,136 ล้านดอลลาร์เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนเพิ่มขึ้น 358 ล้านดอลลาร์หรือ 5.3%

สำหรับดุลการค้าในเดือนกุมภาพันธ์ 2542 เกินดุล 511 ล้านดอลลาร์เทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีการเกินดุล 1,103 ล้านดอลลาร์และเทียบกับเดือนก่อนหน้าซึ่งมีการเกินดุล 601 ล้านดอลลาร์ ช่วง 2 เดือนแรกของปี 42 เกินดุล 1,112 ล้านดอลลาร์ เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนมีการเกินดุลการค้า 1,996 ล้านดอลลาร์

"ศุภชัย"เห็นพ้อง TDRI

นายศุภชัย พานิชภักดิ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยวานนี้(19)ว่า เห็นด้วยกับข้อเสนอของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ที่ต้องการให้มีการกระตุ้นเศรษฐกิจ แต่เห็นว่าสิ่งที่จำเป็นที่สุดคือการเร่งการใช้จ่ายงบประมาณให้เร็วที่สุดเพราะขณะนี้ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่ายที่วางไว้

ส่วนการปรับลดภาษีมูลค่าเพิ่มนั้น ได้พยายามยืดตลอดเวลามาได้ระมัดระวัง ซึ่งขณะนี้กระทรวงการคลังกำลังพิจารณาอยู่ โดยในส่วนของรัฐบาลเองต้องการกระตุ้นทุกทาง แต่การกระตุ้นด้วยการลดภาษีต้องพิจารณาว่าสูญเสียรายได้หรือไม่หรือทำให้เกิดการก่อหนี้ใหม่ โดยขณะนี้รายได้ของรัฐบาลในการจัดเก็บภาษีต่ำกว่าเป้าหมาย 8.5% ในช่วง 4 เดือนแรกของปีงบประมาณ

นายศุภชัยย้ำว่า ไม่ได้ขัดแย้งในแนวนโยบายการกระตุ้นการบริโภคภายใน แต่ขอให้มีความรอบคอบเพราะขณะนี้หากพิจารณาจากตัวเลข การนำเข้าเริ่มขยายตัวขึ้นมาก ในหมวดของสินค้าบริโภคบางรายการจะเข้าสู่รูปแบบเดิม

ส่วนการประชุมทีมเศรษฐกิจเมื่อวันที่ 18 มี.ค.นั้น บางคนอาจประเมินว่าไม่เป็นผล แต่คิดว่าได้ผลอย่างน้อยได้ทำความเข้าใจในหลายเรื่อง เพราะจุดประสงค์คือต้องการให้มีการหารือ โดยให้เป็นวาระเป็นทางการน้อยที่สุด เพื่อนำผลไปปฏิบัติ ซึ่งเจ้ากระทรวงจะทราบเรื่องดีที่ที่สุดจึงต้องประสานไปสู่แนวทางการปฏิบัติ ทั้งในเรื่องเงินกู้ เงินงบประมาณ โดยเฉพาะเงื่อนไขการใช้เงิน เช่น กรณีว่างไปสร้างถนน ซึ่งต้องการให้งบประมาณออกไปเร็ว แต่ในความเป็นจริงผู้รับเหมาไม่สามารถเบิกเงินได้ เพราะต้องวางแบงก์กัวันตี ซึ่งกำหนด 1005 ซึ่งไม่สามารถทำได้ ตรงนี้ต้องให้สถาบันการเงินผ่อนคลาย

สำหรับมาตรการ 14 ส.ค. นั้นยืนยันว่าไม่ได้เข้าไปเรือ เพียงแต่จะประสานให้ดีขึ้นและดูแลการปฏิบัติให้ครบถ้วนซึ่งทุกฝ่ายได้แสดงความชัดเจนเป็นห่วงเรื่องหนี้เอ็นพีแอล ซึ่งกระทรวงการคลังก็รับว่ากำลังดำเนินการอยู่ สำหรับการแก้ปัญหาหนี้เอ็นพีแอลที่ติดเอ็นพีแอลนั้น ก็จะเร่งแก้ไขต่อไป

ส่วนนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนนั้นความเห็นของตนไม่ได้สวนทางกับทีดีอาร์ไอ เพียงแต่ยืดตลอดเวลามาให้อัตราแลกเปลี่ยนมีเสถียรภาพในอัตราที่เหมาะสมและเป็น

ประโยชน์กับเศรษฐกิจอย่างแท้จริง แต่อย่างไรก็ตาม ก็จะมีข้อเสนองานที่ทีดีอาร์ไอมาพิจารณา

2 วันก่อนหน้านายศุภชัย พานิชภักดิ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงการกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนว่าที่ผ่านคณะกรรมการที่กำกับดูแลอัตราแลกเปลี่ยนไม่ควรดำเนินถึงปัจจัยข้อใดข้อหนึ่งมาจากงานเกินไป โดยการดูว่าอัตราแลกเปลี่ยนเหมาะสมหรือไม่ขึ้นอยู่กับกำลังซื้ออัตราเงินเพื่อ ราคาสินค้าเมื่อคิดเป็นดอลลาร์ และอัตราแลกเปลี่ยนของประเทศคู่แข่ง

"แต่การกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนที่ผ่านมา ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ดูเฉพาะอัตราเงินเฟ้อมากขึ้นไป ถือว่าไม่เหมาะสม ต้องดูปัจจัยที่เกี่ยวข้องทุกๆ ตัว"

นายศุภชัยยังเห็นว่าส่วนที่หลายๆ ฝ่ายระบุว่าหากปล่อยให้ค่าเงินบาทอ่อนตัวลงไปมากๆ จะมีผลทำให้ผู้ที่กู้ยืมเงินตราต่างประเทศมีปัญหาได้นั้น เข้าใจว่าในขณะนั้นผู้ที่กู้เงินตราต่างประเทศต่างตั้งเป้าความเสี่ยงในการกู้ของตัวเองไว้เกิน 40 บาท/ดอลลาร์ด้วยซ้ำ และขอให้มั่นใจว่ารัฐบาลไม่ได้ละเลยที่จะให้ความช่วยเหลือแต่ในปัจจุบันนี้ต้องเฉลี่ยกันบ้าง

ธวรินทร์นัดหารือ 4 รมต.สัปดาห์หน้า

นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่า สัปดาห์หน้า นายธวรินทร์ นิเมฆนัทธี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะเรียกประชุมรัฐมนตรี 4 กระทรวงอีกครั้งเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ ซึ่งตนเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีและทิศทางการประสานงานจะดีขึ้นโดยลำดับ เพื่อบรรยากาศของเศรษฐกิจไทยต่อไปจะดีขึ้นอย่างแน่นอน

ทั้งนี้การที่คนส่วนใหญ่มองว่าเป็นการสร้างภาพนั้น ตนไม่ต้องการให้มองกันเช่นนี้ เพราะการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจะเหมือนกับการรักษาคนไข้ของหมอและหมอแต่ละท่านย่อมมีสมมติฐานและการใช้ยารักษาที่ต่างกันไปเช่นเดียวกับรัฐมนตรีแต่ละกระทรวง ดังนั้นท้ออย่างไรที่จะนำความเก่งของแต่ละคนมารวมกันเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจให้พ้นได้ซึ่งที่ผ่านมาก็ดีทางการประสานงานแต่ละคนก็ดีขึ้นเป็นลำดับ

"ความคิดที่ต่างกันของแต่ละคนแล้วตนมามองว่าเป็นการแตกแยกของทีมเศรษฐกิจ จุดนี้ไม่อยากให้มองเช่นนั้น เพราะแต่ละคนย่อมมีความเห็นที่ต่างกันได้ และการมาพบกันเพื่อหารือกันทุกสัปดาห์หรือบ่อยครั้งก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีแล้วอาจจะมองว่าไม่มีอะไรออกมาเหมือนกับหลายคนตั้งความหวังไว้แต่อนาคตก็อาจจะไม่ได้เพราะต้องใช้เวลาซึ่งการหารือที่เกิดขึ้นเป็นการเริ่มต้นที่ดีกว่าไม่ทำอะไร" นายสุวัจน์กล่าว ■